

Số: /KH-UBND

Bình Gia, ngày tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-STNMT, ngày 18/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024. UBND huyện Bình Gia xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “**Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa**”, trong đó tập trung thực hiện các hoạt động hưởng ứng nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn huyện trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

2. Yêu cầu

Các hoạt động hưởng ứng đảm bảo có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, rộng khắp; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn bằng những việc làm cụ thể có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức về bảo vệ môi trường; thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện cùng tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng

cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, tiềm năng đất trong đó cần xác định các khu vực đất có nguy cơ ô nhiễm đảm bảo các khu vực này phải được khoanh vùng; có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn; có phương án sử dụng đất đai hiệu quả.

3. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo vệ bề mặt của đất; nâng cao nhận thức, coi nội dung phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, nông nghiệp (nhất là hoạt động chăn nuôi) và quy định về phân loại rác thải tại nguồn bảo đảm chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định ra môi trường.

5. Các cơ quan truyền thông xây dựng chuyên mục, tăng tần suất tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024; đa dạng các phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông, tạo sự lan toả, hưởng ứng của toàn xã hội.

6. Căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2024, tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Treo băng rôn, pano, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đạt tính lan toả cao.

(Có Phụ lục số I: Khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Căn cứ điều kiện cụ thể, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024 từ nay đến hết tháng 6 năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024 với chủ đề **“Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa” (Land restoration, desertification and drought resilience)** trên địa bàn xã bằng các hình thức như: Phổ biến đến đông đảo quần chúng Nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thông qua đó huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới thay đổi nhận thức, thói quen và các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa, hướng tới hạn chế sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi

trường góp phần bảo vệ môi trường. Tuyên truyền các nội dung về Ngày môi trường thế giới (05/6) tạo thành chuỗi hoạt động của Tháng hành động vì môi trường năm 2024 trên loa phát thanh, treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu nơi công cộng, các con đường có đông người qua lại nhằm truyền tải thông điệp, khuyến khích hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

Từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, UBND các xã, thị trấn tổ chức vận động Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nơi công cộng, địa bàn dân cư bằng các hình thức thu gom xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, khơi thông cống rãnh, sửa chữa các công trình nước sạch, vệ sinh đường làng ngõ xóm...; phát động các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ các loại cây xanh trên địa bàn quản lý tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các xã, thị trấn lựa chọn tổ chức phát động một mô hình điểm “Tổ tự quản về bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư”, ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2024 tạo thành chuỗi hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn quản lý.

Đối với các xã Hoa Thám là xã điểm được tỉnh chọn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, xã Hoàng Văn Thụ xã điểm của huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 có thể lồng ghép nội dung tổ chức triển khai ra quân làm vệ sinh môi trường tại địa bàn các thôn trên địa bàn xã với các hoạt động thiết thực gắn liền với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), tạo thành chuỗi hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường năm 2024 cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan có liên quan và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền các văn bản của các cấp về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc kiểm tra và tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), tạo thành chuỗi hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt, phá, đốt rừng, khai thác trái phép. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

4 Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về các nội dung tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024 với chủ đề “**Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa**” (*Land restoration, desertification and drought resilience*) trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin, bài viết và phát các chuyên đề về bảo vệ môi trường phù hợp với chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phát động phong trào phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời đăng tải Kế hoạch này lên cổng thông tin điện tử của huyện.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối nguồn ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

- Triển khai tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Trong đó, tùy theo điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tế để tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng bằng các việc làm cụ thể như vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024 do địa phương tổ chức.

V. TỔNG HỢP BÁO CÁO

Kết thúc các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường năm 2024 bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày **05/7/2024** để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (*Có phụ lục II: Mẫu báo cáo kèm theo*).

Nơi nhận:

- TT: HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT -XH huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Chung